

♦   ♦   ♦   ♦

**คำนิยม**  
**ในโอกาสที่ภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ**  
**มีอายุครบ ๗๒ ปี ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘**

\*\*\*\*\*

ภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ผมให้ความชื่นชมและยกย่องในฐานะนักการศึกษา และในความเป็นครูผู้มีแต่ให้ของท่าน เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพลเมือง โดยมีสถาบันการศึกษาทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชน เพื่อหล่อหลอมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทุกครั้งเมื่อได้เห็นก้อนหินสีทองที่มีอักษร AU ติดอยู่เบื้องหน้า ผมทวนนึกถึงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University : AU) หรือที่ทุกคนมักขนานนามกันทั่วไปว่า ABAC รวมถึงผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกงานด้านการอุดมศึกษาจนทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับและผ่านการพิสูจน์จากทุกบริบทในสังคม นั่นคือ ท่านอธิการบดีกิตติคุณประทีป โกมลมาศ นั่นเอง

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้ริเริ่มปฏิรูปเป้าหมาย โครงสร้าง และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาการอุดมศึกษาทั้งระบบ ให้มีคุณภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ โดยมุ่งถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานประเพณีการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส เป็นสื่อในการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศการศึกษาให้มีการศึกษาเป็นลักษณะนานาชาติ การที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ จึงล้วนมาจากฐานรากของการอุทิศตัวทั้งกายและใจของท่าน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งเป็นมโนธรรมประจำใจของท่านเสมอมา แม้ในขณะที่ท่านสนทนากับผมเป็นการส่วนตัว สิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวข้อในการสนทนาทุกครั้งก็คือเจตนารมณ์อันมั่นคงของท่านที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ไป รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งผมเห็นว่าเป็นความตั้งใจจริงของท่านเสมอมา

ในโอกาสครบรอบวันเกิด ๗๒ ปี ของท่าน ผมขออัญวยพรให้ท่านมีพลานามัยและสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นประทีป ตามความหมายของชื่อท่านคือ ไฟที่มีเปลวสว่าง ส่องนำศิษยานุศิษย์ และประชาชนในสังคมให้ก้าวเดินไปตามทางที่ท่านได้ริเริ่มอย่างมุ่งมั่นไว้ โดยขอให้หลักการ “ความรู้คู่คุณธรรม” ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตของท่าน ขยายผลไปสู่การพัฒนาสังคมให้เกิดความสันติสุขสมบูรณ์ และเจริญก้าวหน้าสืบไป

(นายอุทัย พิมพ์ใจชน)  
อดีตรัฐมนตรี

